

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/ ๓ ๕๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๙๙

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๙๐๕

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ของกระทรวงวัฒนธรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ที่เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามนัยของหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยเป็นพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานของภูมิปัญญา

๒. อย่างไรก็ตาม ในหมวดของคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาทบทวน เพื่อไม่ให้มีการตั้งคณะกรรมการมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ได้แก่ (๑) คณะกรรมการจัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ ควรกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ในการจัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งข้อมูลให้ โดยให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ที่รับผิดชอบงานวิชาการของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้ดำเนินการ และ (๒) คณะกรรมการบริหารสมัชชา ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ ศมส. ในการเป็นศูนย์กลางสำหรับประสานการดำเนินงานร่วมกับสมัชชา เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมัชชาอยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤษา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๑๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail: Montip@nesdc.go.th